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ปัญหาขับขี่รถบนทางเท้าและการบังคับใชก้ฎหมายของกทม. 

ท าไมตอ้งรอให้มคีนเจ็บตาย รมว.มหาดไทยจะปฏิรูปอย่างไร? 

  

                            พันต ารวจเอกวิรุตม ์ศิริสวัสดิบุตร 

    ปัญหาส าคัญของทุกรัฐบาลทีม่าจากการรัฐประหารยึดอ านาจก็คอื ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการท างานในแต่ละด้านได้ว่าประสบความส าเร็จและมี ต้นทุนค่าใช้จา่ยคุ้มคา่หรือไม่? 

 หน่วยราชการด้วยกันหรือแม้กระทั่งส่ือและโพลส านักต่างๆ ก็ล้วนเกรงใจ รวมทัง้ “ไม่กลา้” ที่จะพูด เขยีน 
หรือรายงานข้อมูลปัญหารวมทั้งท าการส ารวจวจิัยอย่างตรงไปตรงมา 

 “สภาแต่งต้ังจากคณะยึดอ านาจ” ก็ไม่ไดม้ีบทบาทอะไรในการตรวจสอบเรียกใหห้น่วยงานรัฐมาชี้แจงหรือ
ตั้งกระทู้ถามความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆ ขอค าตอบหรือค าอธิบายจากผู้รับผิดชอบให้กระจ่างอย่าง
แท้จรงิ 

    โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไมม่ีโอกาสอภิปรายไม่ไว้วางใจตามกลไกระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ปัญหา กดดันให้รัฐมนตรีผู้รับผดิชอบเกิดความ ละอาย “ประกาศลาออก” หรือ ส.ส.ช่วยกันยกมือไลใ่ห้พ้นจาก
ต าแหน่งไป 

 ผู้มีอ านาจในการปกครองที่ไม่เป็นประชาธปิไตยทุกยุคสมยั จึงได้แต่ “พูดเองเออเอง” ว่า การท างาน
ในเร่ืองนั้นเร่ืองนี้ได้ผลดี มีปญัหาอะไรก็ได้จัดการแก้ไขให้ประชาชนจนหมดสิ้น เป็นความจริงหรือไม่
เพียงใด? 

 และถ้าทุกยุคสมัยไม่มีอ านาจพิเศษไว้ออกค าส่ัง ท าให้เร่ืองทีม่ีปญัหาไม่ชอบดว้ยกฎหมายกลายเป็นถูก
กฎหมาย ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบทั้งอาญาแพ่งหรือทางปกครอง ฟ้องร้องอะไรไมไ่ด้ด้วยแล้ว 

 การบริหารราชการแผ่นดินจะเปน็ไปอย่างสะดวกและง่ายดายเชน่น้ีหรือไม่? 

 ในประวัตศิาสตร์ ทุกอ านาจทีข่าดการตรวจสอบถว่งดุลจากหลายฝ่ายตามระบบกฎหมายนั้น เป็นอันตรายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและความเป็น “นิติรัฐ”  หรือรัฐประชาธิปไตยอย่างยิง่      

      ระบอบประชาธิปไตยจงึดีกว่าเผด็จการ ก็เพราะมีระบบการตรวจสอบที่ประชาชนสามารถท าไดห้ลายช่องทาง
นั่นเอง   

 เรื่องหนึ่งที่ พลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตแิละนายกรัฐมนตรีพูดอยู่
เสมอก็คือ จะท าอย่างไรให้คนไทยเคารพกฎหมาย และรัฐก็สามารถบังคับใช้ได้อย่างเคร่งครดัจริงจงัเพื่อให้สังคมเกิด
ความสงบสขุและความยตุิธรรม 

 เป็นสิ่งแรกที่คนไทยเองรวมทัง้ชาวตา่งประเทศทีม่าอยู่เมืองไทยก็ได้บ่นและอยากเห็นเชน่เดียวกัน 
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 การพูดกันแต่ว่า “ไดส้ั่งหรือก าชับการปฏิบัติ” ต่อผู้รับผิดชอบไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้    

     ส าหรับองค์กรที่มีโครงสรา้งและระบบงานทีม่ีปญัหาเช่นต ารวจจึงไมส่ามารถแก้ไขอะไรได้อย่าง
แท้จริงเลย 

 งานรักษากฎหมายของประเทศจึงต้องได้รับการปฏิรูปทั้งระบบ ทั้งต ารวจ "แบบมียศ” และ “ไมม่ียศ”  
ซึ่งปัจจุบันกม็ีอยู่แล้วแทบทุกกระทรวงทบวงกรม 

 เช่น คุณวิเชียร ชิณวงศ์  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่จบักุมเจ้าสัวหมื่นล้านจนได้รับ
รางวัลยกย่องจากต่างประเทศนัน้   

     ตามกฎหมายก็ ถือเป็นต ารวจเฉพาะด้าน ที่ไม่มยีศแบบทหารคนหนึ่ง ท าหน้าทีคุ่้มครองป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในเขตรับผิดชอบ  แต่ทีข่าดอยู่ก็คือ อ านาจสอบสวนด าเนินคดีเหมือนที่
ทั่วโลกเขามีกันเท่านั้น   

 ต ารวจทั้งสองแบบคือมยีศและไม่มยีศ ต้องได้รับการเปรียบเทยีบว่า อย่างไหนจะสามารถรักษากฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัคุ้มค่ามากกว่ากัน? 

 และประเทศที่เจริญทัว่โลก เขาจัดระบบงานรักษากฎหมาย ด้วยการกระจายหน่วยต ารวจและอ านาจ
สอบสวนไปหลายหน่วยงานทีม่ีความจ าเป็นและสามารถท าได้ด้วยกันทั้งสิ้น  

     โดยมีอยัการเป็นองค์กรตรวจสอบควบคมุอีกชั้นหนึ่งส าหรับการสอบสวน คดีส าคญั หรือ เมื่อมีการ
ร้องเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยใด 

     มีประเทศใดหรือไม่ที่ทัง้ต ารวจและงานสอบสวน ถูกผูกขาดและ รวมศูนยอ์ านาจ ไว้เพียงองค์กรเดียวที่
ก่อให้เกิดปัญหามากมาย มแีม้กระทั่งข่าวเรื่องการซื้อขายต าแหน่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนเหมือนประเทศไทย?   

 อย่างปัญหา ป้าพลังขวาน ที่ปฐมเหตุเกิดจากจัดตลาดนัดผิดกฎหมาย ท าใหม้ีการจอดรถขวางหน้าบ้าน   
ป้าบอกว่า ได้โทรศพัท์แจ้งต ารวจศูนยว์ิทยุ 191 “รออยู่กวา่คร่ึงชั่วโมง” ก็ไม่เห็นมา!  

 ถ้าเป็นประเทศที่เจริญ เรื่องนี้ต้องถูกตรวจสอบด้วยว่า  เป็นเพราะเหตุใด ใครเป็นผู้รับผดิชอบทั้งระดับ
ปฏิบัติการและผูบ้ริหาร?  

 รวมทัง้เหตุการณ์ ขบัขี่รถจักรยานยนต์บนทางเทา้  ชนนักเรียนคนหนึ่งจนบาดเจ็บเป็นข่าวนั้น  

 ก็ล้วนเกิดปัญหาระบบงานรักษากฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพเพยีงพอทีจ่ะยับยั้ง หรือป้องกนัไม่ให้เกิดการ
กระท าผิดที่เกิดขึ้นทัว่ประเทศมากมายได ้

 ทุกหน่วยงานที่พบผู้กระท าผิด หากไม่ยอมให้ปรับ ก็ต้องใช้วธิีท าหนังสือให้เจ้าหน้าที่ถือไปกล่าวโทษต่อ
หัวหน้าสถานีต ารวจให้สอบสวน ออกหมายเรียกมาแจ้งข้อหา หรือหากไม่มาก็เสนอศาลออกหมายจับตวัมาด าเนินคดี
ด้วยกันทั้งส้ิน 

 การกระท าผิดกฎหมายในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครจ านวน 26 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และส่ิงก่อสร้าง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองและอีกมากมาย ทีม่ีการละเมิดเกิดขึ้นปีละหลายพันหรืออาจนับหมื่นเรื่อง 
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 จึงเป็นไปอย่างลา่ชา้ มีคดีค้างคาอยู่ตามสถานีต ารวจต่างๆ 88 สถานีอยู่นับไม่ถว้น เน่ืองจากพนักงาน
สอบสวนต ารวจมีปัญหาทัง้เรื่องขาดขวญัก าลังใจ และไมม่ีความรู้ความช านาญในกฎหมายเฉพาะด้าน  

     และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ ต ารวจส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นพนักงานสอบสวน!   

     แต่ละคนพยายามวิ่งหนีกันจ้าละหวั่น เพื่อแย่งกันไปท างานสืบสวนซ่ึงถือว่าสบายและหาเงินได้มากกว่า หรือ
โบกรถราจัดการจราจรแทน?      

     ต่อปัญหาการด าเนินคดขีองกรุงเทพมหานครนี้ อันที่จริงไดม้ ี พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกรงุเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 มาตรา 90 นอกจากจะได้บัญญัตใิหข้้าราชการเปน็พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มใีนความรับผิดชอบ 
26 ฉบับแล้ว   

    ก็ยังให้มีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา สามารถด าเนินการ
สอบสวนสรุปส านวนส่งให้อัยการฟ้องศาลได้เอง 

 ทุก 50 เขต ก็มีความพร้อมทัง้เรื่องอาคารสถานที่และบุคลากรผู้มีคุณวฒุิทางกฎหมาย สามารถด าเนินการ
สอบสวนได้ทันที 

 แต่ปจัจุบัน การใช้อ านาจนี้กลับมีปัญหา เพราะอัยการที่รับส านวนจากกรุงเทพมหานครครั้งแรกเมื่อ 28 ปทีี่
แล้วบอกว่า กระทรวงมหาดไทยยังไมไ่ด้ออกกฎกระทรวงรองรบัการใช้อ านาจสอบสวนดังกล่าว 

 เป็นเรื่องจ าเป็นหรือไม่? และถ้าไม่มี จะท าให้การสอบสวนคดตีา่งๆ ไมช่อบด้วยกฎหมายเช่นนั้นหรือ? แล้ว
การปรับ ไมใ่ช่เป็นการใช้อ านาจสอบสวนหรืออย่างไร ท าไมกรุงเทพมหานครจึงเปรยีบเทยีบปรบัได้? 

 เร่ืองนี้มีทางออกสองทางคือ ในคดีที่ผู้ต้องหาปฏิเสธ หวัหน้าเขตต่างๆ ควรสั่งให้ฝา่ยเทศกิจต่างๆ 
ด าเนินการสอบสวนสรปุส านวนส่งให้พนักงานอัยการสั่งคดีอีกคร้ัง โดยยืนยันว่าเป็นการใช้อ านาจที่บญัญัติไว้
ตามกฎหมายอย่างชัดเจน    

    หรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ “สั่งให้กรุงเทพมหานคร” เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนด
วิธีปฏบิัติมาให้ลงนามโดยเร็ว. 
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